

กลิ่นเหม็นจากขยะ

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

พวกเราประชาชนที่ได้อาศัยอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 78 ซอยแยก 19 ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขยะที่ไม่ทราบว่ามีหน่วยใดหรือเอกชนผู้ใดได้นำมาถมทิ้งภายในบริเวณโรงงานร้าง ซึ่งจะมีการนำขยะมาทิ้งทุกวันเป็นเวลากว่าเดือนแล้ว ขยะนำมาทิ้งทับถมกันทุกวันจนปริมาณมากขึ้นคล้ายกองภูเขาซ้อน ๆ ความรุนแรงของกลิ่นก็ยิ่งมากขึ้น จนกลายเป็นแหล่งสะสมของน้ำเหม็น ภายในบริเวณโรงงานยังมีน้ำท่วมขัง ซึ่งจะมีการถ่ายเทของน้ำตามการขึ้น-ลงของน้ำในคลองที่อยู่ติดกับโรงงาน ในบางครั้งยังมีการนำเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากบ่อขยะที่ใต้อุ้ดทิ้งไว้ปล่อยทิ้งให้ไหลลงไปในคลอง เพิ่มความสกปรกโสโครกให้แก่ น้ำในคลองและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ

เมื่อชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีหน้าที่คือ เทศบาลตำบลคชหลวง, สาธารณสุขอำเภอพระประแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งชาวบ้านคิดว่าพอจะช่วยเหลือได้ กลับได้รับคำตอบกลับมาจากฝ่ายอนามัยเทศบาลตำบลคชหลวง ว่าเทศบาลหาพื้นที่ทิ้งขยะไม่ได้และจะให้เทศบาลขนลำเลียงไปทิ้งที่ไหน ทางเจ้าหน้าที่ระดับงานปกครองปลัดเทศบาลฯ บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเอกชน จะเร่งตรวจสอบและเร่งรัดให้ผู้ที่นำขยะมาทิ้งดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ซึ่งคำตอบเหล่านี้รวมความแล้วก็คือ

ชาวบ้านต้องทนดมกลิ่นขยะจนกว่าจะเคยชินกันไปเอง และหากการทิ้งขยะดังกล่าวเป็นการกระทำของเทศบาลเอง เทศบาลจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนก็สามารถนำขยะไปทิ้งได้เลย โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตหรือขอรับความเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยหรือ ทั้ง ๆ การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความสุขสงบของประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย

พวกเราจึงขอความกรุณาจากท่านบรรณาธิการฯ นำเสนอความเดือดร้อนของพวกเราในครั้งนี้ไปถึงผู้ใหญ่ในส่วนกลางหรือในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้ามาดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ในขณะที่เดียวกันก็ขอให้จัดระเบียบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้มีความสำนึกในหน้าที่ที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ด้วย

ด้วยความนับถือ

ชาวบ้านสุขสวัสดิ์ 78

☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆

เมื่อประชาชนพึ่งเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นไม่ได้ ก็ต้องขอให้ท่านผู้ว่าฯ นายสุรอรอด ทองนิรมล ส่งเจ้าหน้าที่จากจังหวัด เข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน ก่อนที่ความเดือดร้อนจะแผ่ขยายไปมากขึ้นยิ่งกว่านี้ ส่วนทางเทศบาลฯ ประชาชนเป็นผู้ลงบัตรเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน ก็ต้องพิจารณาตนเองก็แล้วกันว่า จะกាប់ตรเบอร์ไหนในการเลือกตั้งครั้งนี้

☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆